

mặt quay chiều đối hướng, nghĩa là chủ-trương thân Pháp đã biểu-lộ rõ rệt. Họ ra mặt xu-phụ kẻ mạnh, do đó mà vua Thành Thái bị cô-lập... Triều-dình đã chia thành hai phe đối-lập. Vua yếu, tôi mạnh, vua yêu nước, bề tôi chạy theo địch, nên không khí triều trung mỗi ngày mỗi trở nên nặng-nề khó thở...”.

Vua Đồng-Khánh lên ngôi năm 1885, sau vua này, họ đưa con của vua Dục-Đức là Bửu Lân đang bị giam trong ngục với mẹ lên làm vua (Thành-Thái). Khi đó cả gia-đình khóc sụt-mướt, vì tưởng là các ông đại thần đem đi giết chứ đâu phải đưa lên ngôi vua! Đến khi vua Thành-Thái bị Pháp đày, con của Thành-Thái là hoàng-tử Vĩnh San lên làm vua là vua Duy-Tân. Năm 1916, vua Duy-Tân bị Pháp đày ra đảo La Réunion, khi đó hoàng-tử Bửu Đảo, con vua Đồng-Khánh, mới được lên ngôi là vua Khải-Định. Vậy từ khi vua Đồng-Khánh lên ngôi (1885) đến khi con là vua Khải-Định lên ngôi (1916) cũng khoảng 30 năm. Tiếp theo nữa, từ năm vua Khải-Định lên ngôi đến năm con vua này là vua Bảo-Đại thoái-vị (1945), cũng là 30 năm!

Đến 1955, Quốc-Trưởng Bảo-Đại bị truất-phế bởi đại thần là phe Ngô Đình Diệm, rồi 8 năm sau thì chính Ngô Đình Diệm và em là Ngô Đình Nhu bị các đại thần của mình chạy theo Mỹ giết chết (1963).

Như vậy, đâu có phải người lãnh-đạo dở, họ không làm gì được chỉ vì cận thần tham quyền- l danh-vọng nên làm le phản-bội, đâm sau lưng họ! Qua năm 1998, không biết sự gì sẽ xảy ra. Nếu theo thuyết 30 năm của ông Ấn-Độ thì sẽ có lắm chuyện. 30 năm trước, vào Tết Mậu Thân, đầu 1968, biết bao xáo trộn: Bộ Công Chánh trước đó bị phân ra hai nay nhập lại thành Bộ Công Chánh và Giao Thông, cố-vấn quân-sự MACV thay cố-vấn dân-sự USAID tại Tổng Nha Kiêu Lộ khi tôi trở lại Tổng Nha này! Mong rằng năm 1998 đừng có một Tết Mậu Thân thứ hai. Cũng mong rằng Ai Hữu Công Chánh nhập lại thành Công Chánh, Giao Thông, Vận Tải và Bưu Điện để đông thêm cho vui.

Happy New Year!



* AH Nguyễn Hải Bằng, thứ nam của Bà quả phụ Nguyễn Trọng Hàn, làm lễ thành hôn với cô Huỳnh Thụy Châu Brigitte, thứ nữ của Bà quả phụ Huỳnh Văn Thái.

* AH Nguyễn Phước Bửu Hạp làm lễ vu quy cho thứ nữ là Nguyễn Phước Bảo Hương đẹp duyên cùng cậu Lại Hoàng Hải, thứ nam của Bà Lại Mạnh Ngự.

* AH Trần Đức Huy tổ chức hôn lễ cho trưởng nam Trần Đức Thiệu đẹp duyên cùng cô Nguyễn Thị Kim Chi.

* AH Nguyễn Văn Hiến tổ chức hôn lễ cho trưởng nam Nguyễn Trinh Thế Hiền đẹp duyên cùng cô Trần Lê Diễm Khanh.

* AH Ái Văn tổ chức hôn lễ cho trưởng nam Ái Cánh Minh đẹp duyên cùng cô Phạm Thị Bích Thúy.

* AH Quách Văn Đức tổ chức lễ vu quy cho trưởng nữ Quách Thị Thùy Dung, đẹp duyên cùng cậu Lê Khuyến Mạnh.

* TH Thu-Nga, tức Bà quả phụ Lương Sĩ Phu, tổ chức lễ thành hôn cho thứ nam Lương Sĩ Khải, đẹp duyên cùng cô Trần Thị Tuyết Hương, thứ nữ của Bà quả phụ Trần Sen.

TIN VUI CỦA BPT LTAHCC 97-98

Toàn thể anh chị em trong BPT Lá Thư AHCC rất vui mừng và sung sướng thông báo cùng đại gia-đình AHCC chúng ta:

AH Nguyễn Hải Bằng, một thành viên trong BPT, đã quyết-định chấm dứt những ngày cô-đơn buồn tẻ để đi xây tổ ấm với người đẹp **Huỳnh Thụy Châu Brigitte**

Anh chị em trong BPT chân thành gửi lời chúc hạnh phúc đến đôi uyên-ương. Cầu chúc hai bạn yêu nhau trọn đời.